

Số: 54 /TT-HCTH

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc xin ý kiến bổ nhiệm lại

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm – Đào tạo – Xúc tiến đầu tư.

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Dịch vụ việc làm – Đào tạo – Xúc tiến đầu tư;

Căn cứ các Quyết định: số 2233/QĐ-BQL ngày 09/7/20219 của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, về việc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Trung cấp Khu kinh tế; số 3258/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ngày 18/10/2023 về việc chuyển đổi chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung cấp Khu kinh tế Hải Phòng thành Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm – Đào tạo – Xúc tiến đầu tư;

Tại Văn bản số 151-CV/BCSD ngày 28/3/2024 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố về việc rà soát, đề xuất điều động cán bộ thuộc diện Ban Cán sự đảng UBND thành phố quản lý đã đảm nhiệm chức vụ nhiều năm, Trung tâm xin báo cáo như sau:

Tại Quyết định số 386/QĐ-BQL ngày 01/4/2014 của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Thắng được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Thủy Nguyên, hệ số phụ cấp chức vụ 0.6, thời hạn bổ nhiệm 05 năm. Tại Quyết định số 2233/QĐ-BQL ngày 09/7/2019 của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Thắng được bổ nhiệm lại chức danh Hiệu trưởng Trường Trung cấp Khu kinh tế trong đó thời hạn bổ nhiệm lại đến khi sắp xếp tổ chức bộ máy và theo quy định hiện hành. Theo Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ông Nguyễn Văn Thắng được chuyển đổi chức vụ từ Hiệu trưởng Trường Trung cấp khu kinh tế Hải Phòng thành Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm –



Đào tạo – Xúc tiến đầu tư, hệ số phụ cấp chức vụ 0.7, thời hạn giữ chức vụ được tính theo thời hạn còn lại của Quyết định số 2233/QĐ-BQL ngày 09/7/2019 của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Đến thời điểm này, ông Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm – Đào tạo – Xúc tiến đầu tư (Giám đốc Trung tâm) thuộc diện Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố quản lý đã giữ chức vụ cấp trưởng là 10 năm 02 tháng.

Hiện tại, Trung tâm Dịch vụ việc làm – Đào tạo – Xúc tiến đầu tư (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập mới được sáp nhập theo Quyết định 1283/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố và là đơn vị sự nghiệp công lập duy nhất của Ban Quản lý. Trung tâm sau sáp nhập được giao các nhiệm vụ mới theo yêu cầu: Tham mưu cho Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư; đề xuất hỗ trợ về cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư; cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ hoạt động phát triển doanh nghiệp; công tác đào tạo; đề xuất giải pháp và giải quyết vấn đề việc làm trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế; đồng hành cùng Ban Quản lý trong công tác thu hút đầu tư nước ngoài nói riêng và đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói chung. Với chức năng, nhiệm vụ mới theo yêu cầu trên, đòi hỏi người đứng đầu phải có kinh nghiệm, trình độ, uy tín để điều hành ổn định và hiệu quả toàn bộ các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.

Ông Nguyễn Văn Thắng đã giữ chức vụ cấp trưởng của một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm quản lý, công tác đối với các hoạt động liên quan đến phạm vi khu công nghiệp, khu kinh tế cũng như các hoạt động xúc tiến đầu tư. Trước đó ông Nguyễn Văn Thắng đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung cấp Khu kinh tế Hải Phòng, với học vị cao nhất là Tiến sỹ, thường xuyên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học với nhiều trường Đại học lớn trên địa bàn thành phố. Vì vậy ông Nguyễn Văn Thắng có uy tín cao và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, giải quyết các vấn đề việc làm. Việc ông Nguyễn Văn Thắng tiếp tục lãnh đạo, quản lý tại Trung tâm là phù hợp với trình độ, kinh nghiệm của ông Nguyễn Văn Thắng và góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

Để đảm bảo sự hoạt động ổn định, Trung tâm kính đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền chưa thực hiện điều động đối với ông Nguyễn Văn Thắng – Giám đốc Trung tâm.

Căn cứ theo thời gian bổ nhiệm lại tại Quyết định số 2233/QĐ-BQL ngày 09/7/2019 của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, ông Nguyễn Văn

KINH
TRUNG
TÂM DỊCH VỤ VIỆC
LÀM - ĐÀO TẠO - XÚC
TIẾN ĐẦU TƯ
★

Thắng - Giám đốc Trung tâm – đã đủ 05 năm giữ vị trí lãnh đạo và đến thời hạn bổ nhiệm lại theo quy định.

Trung tâm kính đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng xem xét và báo cáo cấp có thẩm quyền về chủ trương bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm đối với ông Nguyễn Văn Thắng theo quy định./.

(Xin gửi kèm theo các giấy tờ liên quan và nhận xét, đánh giá của Chi ủy Trung tâm; tập thể lãnh đạo Trung tâm đối với ông Nguyễn Văn Thắng).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu VT,HC-TH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Bích Nhung

